

ชื่อวิทยานิพนธ์ การรับฟังพยานหลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์กรณีศึกษาเปรียบเทียบ

ระหว่างกฎหมายไทยและกฎหมายอิสลาม

ผู้เขียน พ.ต.ท.อันธิร์ ก่ออารี

สาขาวิชา อิสลามศึกษา

ปีการศึกษา 2558

#### บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ 1) เพื่อศึกษาการรับฟังพยานหลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ในกฎหมายไทย 2) เพื่อศึกษาการรับฟังพยานหลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ในกฎหมายอิสลาม 3) เพื่อศึกษาเชิงเปรียบเทียบการรับฟังพยานหลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ในกฎหมายไทยกับกฎหมายอิสลาม

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร การวิจัยเอกสารผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากอัลกุรอาน อัซสุนนะฮฺ ตลอดจนตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพและได้มีทำการเปรียบเทียบแนวคิด อิทธิพลของกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย ตัวอย่างคำพิพากษาของกฎหมายไทย กฎหมายทั่วไป และกฎหมายอิสลาม เพื่อให้มองเห็นภาพของการนำนิติวิทยาศาสตร์ พยานผู้เชี่ยวชาญ พยานความเห็น มาใช้ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง ความน่าเชื่อถือของพยานด้านนี้ การค้นพบวิทยาการด้านต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมซึ่งปัจจุบันสังคมมนุษย์มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ห่างไกลจากศีลธรรม จริยธรรม และศาสนาที่นับถือมากยิ่งขึ้น การใช้ดุลพินิจของศาลในการรับฟังพยานหลักฐานทางด้านนี้มีส่วนสำคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม บางครั้งจะพบว่าพยานหลักฐานด้านนี้ไม่เพียงแต่ใช้เป็นหลักฐานมัดตัวผู้กระทำผิดเท่านั้น แต่ยังมีส่วนในการนำมาใช้เพื่อให้ศาลเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดเป็นผู้บริสุทธิ์อีกด้วย

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

1 ประเทศไทยเพิ่งนำศาสตร์สาขานี้มาใช้ในกระบวนการยุติธรรม โดยมีการริเริ่มในสมัยของรัชการที่ 7 เป็นต้นมา

2 กฎหมายอิสลามได้นำศาสตร์สาขานี้มาใช้ตั้งแต่ยุคของท่านเราะฮูลุสสุลฎีน ในระบอบการปกครองของอิสลามแล้ว

3 ประเทศอาหรับหรือกลุ่มประเทศมุสลิมไม่ว่าจะในภูมิภาคตะวันออกกลาง ล้วนได้รับอิทธิพลทางด้านกฎหมายจากประเทศฝรั่งเศสและอังกฤษทั้งนั้น จึงได้มีการปรับปรุงรูปแบบกระบวนการยุติธรรมขนานใหญ่ แต่ได้มีการปรับใช้กับกฎหมายอิสลามกับกลุ่มประเทศอิสลามเหล่านั้น

4 คุณค่าของพยานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในเชิงพิสูจน์ของกฎหมายไทยเห็นว่าเป็นพยานชั้นหนึ่งแต่กฎหมายอิสลามเห็นว่าเป็นเพียงความเห็นจำต้องนำพยานอื่นมาสืบประกอบ

5 กฎหมายไทยสามารถให้ผู้เชี่ยวชาญทำความเข้าใจต่อศาลไม่ต้องมาให้การต่อศาลได้ ส่วนกฎหมายอิสลามพยานประเภทนี้ต้องมาให้การต่อศาล

6 กฎหมายศาลไทยกำหนดให้พยานประเภทนี้เผชิญหน้าต่อคู่กรณี ในขณะที่กฎหมายอิสลามใช้ระบบไต่สวนในการพิจารณาคดี

7 กฎหมายไทยยอมรับฟังพยานหลักฐานที่เป็นสารพันธุกรรม (DNA) ในการร้องศาลเพื่อให้มีคำสั่งในการรับรองบุตรได้ ส่วนกฎหมายอิสลามใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะเท่านั้นและยังคงใช้การคาดเดาค่าโครงหน้าเพื่อพิสูจน์สายโลหิต

นิติวิทยาศาสตร์ที่ถูกนำมาใช้ในศาสนาอิสลามน่าจะนำมาปรับใช้กับสังคมไทยได้ เนื่องจากเป็นเรื่องที่สามารถพิสูจน์ได้ในเชิงประจักษ์ โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ สามารถนำหลักชะรีอะฮ์หรือแนวทางการดำเนินชีวิตตามครรลองของศาสนาอิสลามที่สอดคล้องกันนี้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีการนำนิติวิทยาศาสตร์และหลักการเกี่ยวกับข้อกำหนดในการตรวจพิสูจน์ในหลักอิสลามมาใช้เพื่อขจัดความเคลือบแคลงสงสัยในวิธีการตรวจพิสูจน์ อีกทั้งยังสามารถนำหลักการและแนวคิดทางศาสนาที่สอดคล้องกันกับนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เพื่อให้ประชาชนยอมรับและเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรม อันจะส่งผลต่อความผาสุกของสังคมโดยรวมต่อไป

<b>Thesis title</b>	A Comparative Study : The Admissible Forensic Science Evidence in Thai law and Islamic law
<b>Author</b>	Pol.Col. Antei Koarei
<b>Major Programe</b>	Islamic Studies
<b>Academy</b>	2015

### Abstract

The objectives of this study are as follows 3 objectives: 1) to study the admissible of forensic evidence in Thai Law 2) to study the admissible of forensic science in Islamic law. 3) to study comparative forensic evidence in Thai law and Islamic law.

In this study was conducted research is a research document. The researchers studied the documents and information from al-Qurān, al-sunnah texts as well as related research and analysis content protection and a comparable concept. the influence of the law, the source of law For example, the judgment of the law, common law, Islamic law and Thai law. The vision of bringing forensic science. Expert witness testimony that was used to prove the fact. The credibility of this witness. The discovery of science that can be used in the process.

At present, human society is more complex. Far removed from ethics, morality, and religion even more. The discretion of the court to hear the testimony of a key part in maintaining peace and order of society. Sometimes it is found that the evidence was not only used as evidence against the offender only. But also applied to the court that the alleged perpetrator was innocent, too.

The study showed that

1 Thai law has led the field of science is used in a process 10 years ago with the initiative in the days of the King Rama 7 onwards.

2 Islamic law has been used since the early history of this branch of the chip lead. The regime of Islam.

3 United Arab or Muslim countries, whether in the Middle East region are influenced by the laws of France and England too. The improved form of justice underwent. But it is deployed with the Islamic law against those Islamic countries.

4 The value of forensic evidence in proving the law of Thai law that 1 witness, but in Islamic law is the only comment need to testified another successor operator.

5 Thai law can provide expert legal opinion to the court not to come to the court. Islamic law also requires the witness to come to court.

6 Court of Thai set to witness this confrontation on both sides. While Islamic law is Inquisitorial system

7 legislation in Thai Law accepts the use of DNA to sue the father Certified child . Usage of Islamic law in the public interest, and continue to take the Physiognomy to prove lineage.

Forensic science is used in Islam to be applied to social Thailand. As it can be proven empirically. Particularly in the 3 southern provinces. Can Shari'ah main religion or way of life according to the teachings of Islam, the corresponding source is used to resolve conflicts which may be one option to resolve the unrest in the 3 southernmost provinces. The forensic methods and principles in terms of the identification of the main Islamic used to eliminate suspicions on the method of identification. It also can lead to religious principles and concepts consistent with the forensic science used to benefit. The public recognition and trust in the justice system. This will affect the well-being of society as a whole anyway.

قبول أدلة علوم الطب الشرعي: دراسة مقارنة بين القانون التايلاندي والشريعة الإسلامية.	موضوع البحث
أنتي كوعاري	الباحث
الدراسات الإسلامية	التخصص
1436 هجرية	العام الجامعي

### مستخلص البحث

يهدف هذا البحث إلى: (1) دراسة جواز قبول الشهادة في القوانين التايلاندي. (2) دراسة جواز قبول أدلة العلم الشرعية الإسلامية (3) دراسة مقارنة بين القانون التايلاندي الشرعية الإسلامية بشأن قبول أدلة العلم الطب الشرعية. وقد اختار الباحث المنهج الوصفي في دراسته وجمع البيانات من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية والمراجع من الكتب والرسائل المتعلقة بالموضوع، لتحليل المعلومات والمقارنة بين نظريات القانون وتأثيراتها وأصولها ونماذجها الحكمية في القانون التايلاندي والقانون العام والقانون الإسلامي، لتقديم تصور عن طريقة قبول أدلة العلم الجنائي والشهادة الطبية وشهادات أخرى في تحقيق قضايا القانون الجنائي والتأكد من مصداقية هذه الشهادات. وخاصة إن الكشف عن هذه المعلومات يمكن أن تساعد في إجراءات الحكم.

وبالإضافة إلى ذلك أن المجتمع اليوم معقد جدا، ويعد شيئا فشيئا عن الإحسان والأخلاق والدين، ولذلك يكون الحكم عن طريق قبول أدلة العلم الجنائي حافظا لسلامة المجتمع وسعادة أهله. وقد لا يكون ذلك دليل إلقاء القبض على المجرم فحسب، بل ويساعد المتهمين بجريمة ما على البراءة منها أيضا. ومن خلال الدراسة خرج الباحث بنتائج أهمها ما يأتي :-

1 أخذت دولة تايلاند تطبق إجراءات المحاكم الجنائية قبل عشر سنوات تقريبا، ولكن كانت بدايتها في عهد الملك التايلاندي السابع .

2 أخذت الشريعة الإسلامية تطبق إجراءات المحاكم الجنائية منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

3 قد تأثرت الدول العربية ومجموعة من الدول المسلمة في الشرق الأوسط بكل من القانون الفرنسي والقانون البريطاني، ثم رجعت إلى القانون الإسلامي.

4 يعد عرض شهادة الطب الشرعي في القانون التايلاندي مقبولاً في المستوى الأول، بينما تكون هذه الشهادة في القانون الإسلامي أحد الأدلة المهمة في إجراءات المحاكم الجنائية.

5 يميز القانون التايلاندي للمؤهل الشرعي إلقاء آراء خارج المحكمة لو أراد ألا يقدم رأيه أمام القاضي، ولكن القانون الإسلامي لا يميز ذلك.

6 يكتفي قانون المحكمة التايلاندية بمشاهدة دفاع الجانبين عند المحاكمة بينما يتبع القانون الإسلامي النظام التحقيقي.

7 يقبل القانون التايلاندي استخدام الاحماض النووية (DNA) لمقاضاة والد الطفل المعتمد بينما يلجأ القانون الإسلامي إلى المصلحة العامة واستخدام تخمين الشبه في الوجه تحقيقاً للنسب.

وخلص الباحث إلى أن الطب الشرعي الذي يستخدم في الشريعة الإسلامية مناسب للتطبيق في المجتمع التايلاندي ، وخاصة في أربع مناطق جنوبية في تايلاند (سونكلا وפטاني وجالا وناراتوات) التي فيها قابلية لتطبيق الشريعة الإسلامية في حل صراعات ونزاعات، عن طريق استخدام أسلوب الطب الشرعي والقواعد الإسلامية في تحقيق المحاكم الجنائية لإزالة الشكوك والشبهات بعد الحكم، إضافة إلى الثقة في النظام القضائي، وسعادة المجتمع.

## กิตติกรรมประกาศ

การสรรเสริญทั้งหมดนั้นเป็นสิทธิ์ขององค์อัลลอฮ์ ﷻ องค์เดียวเท่านั้น ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งให้บังเกิดขึ้น ผู้ทรงแต่งตั้งท่านนบีมุหัมมัด ﷺ เป็นศาสนทูต ผู้ประทานคัมภีร์อัลกุรอานเป็นธรรมนูญแก่มวลมนุษย์ ผู้ประทานความเมตตาแก่สิ่งมีชีวิต และผู้ทรงบันดาลให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ลุล่วงไปด้วยความเมตตาของพระองค์

ผู้วิจัยขอขอบคุณ ดร.มะรอนิง สาแลมิง อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอย่างสูงให้ความกรุณาสละเวลาอันมีค่าในการชี้แนะหัวข้อ ในการอ่าน ตรวจสอบ แก้ไขและให้คำแนะนำอย่างดียิ่งแก่ผู้วิจัย

ขอขอบคุณคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิรองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลเลาะ การินา รองศาสตราจารย์ ดร.ซาการียา หะมะ คณบดีคณะชะรีอะฮจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และ ดร.อัสมัน แต่อาลี ที่ได้ให้เกียรติเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยอิสลามที่ได้ให้คำแนะนำ เป็นธุระจัดหาให้คำแนะนำด้วยดีเสมอมา

ขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่และครอบครัวที่คอยให้กำลังใจแก่ผู้วิจัยรวมทั้งเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่ผู้วิจัยไม่อาจลืมได้ที่คอยช่วยเหลือผู้วิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องมิได้เอ่ยนามที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือผู้วิจัยทุกท่าน

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอสรรเสริญแด่อัลลอฮ์ ﷻ ผู้ประทานพลังให้แก่ผู้วิจัยจนทำให้การวิจัยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอพระองค์ได้โปรดประทานให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เกิดประโยชน์ และมีคุณค่าต่อสังคมด้วยเทอญ อามีน

พ.ต.ท.อันธิร์ ก่ออารี